

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "เก็บข้อมูลHRD" หากรายชื่อใดเคยได้รับการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "ได้รับการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่ได้รับการพัฒนา"

หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล
ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน_" (มีช่องว่างแฉงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการพัฒนาดังแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นางสาวจิรนนท์ กระจ่างจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
3	นายอำนาจ มะธิปิไย	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์	ได้รับการพัฒนาแล้ว
6	นายทวี พงษ์สุพรรณ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
7	นายปองคุณ ประสารีบุตร	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
8	นายสุรชัย นพโรสง	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
11	นายสรารุช ชอบขาย	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
14	นายธงชัย ปัญโญ	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
16	นายสุรพงษ์ หงส์ชั้น	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว

18	นายนพดล สุภัทรวงศ์	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
19	นายพินิจ ไชยชาติ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
20	นายไวเวทย์ พลเยี่ยม	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
22	นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
26	นายนิกร ดาวศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
27	นางสาวประไพ สังฆะมณี	ปศุสัตว์อำเภอชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
30	นายพงศ์สวัสดิ์ เอกอุดมชัย	ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
31	นายสมเดช กุมภา	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
32	นายสมชาติ เสนาไชย	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
34	นายวิรพล คำผา	ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
35	นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
37	นายอานูภาพ ชัยสงคราม	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
38	นายชัยวัฒน์ แสสนศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
39	นายนิรันดร ภูมิเรือง	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
41	นายอนุชา รองสุดใจ	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
42	นางสาวสุภารัตน์ สนั่นเอื้อ	นักจัดการงานทั่วไป	ได้รับการพัฒนาแล้ว
43	นายสิทธิชัยมะณีสาร	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ได้รับการพัฒนาแล้ว
45	นางสาวปณิตดา จันทระประทักษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
50	นายถาวร พรมศร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
52	นายอดิศักดิ์ อุ่นเจริญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
55	นายเทเวศน์ ประดับพร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
56	นายทินกร บุญอยู่	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว

59	นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีพันธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
60	นายโกมล ด้วงคำจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
61	ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ วินทะไชย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
62	นายรัฐชาติ ชื่นขวัญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
63	นางปุณศรีศรี บัญมาก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
64	นายวุฒิชัย มะโนลัย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
70	นายธนุส ธนะวิโรจน์	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
71	นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นเขียว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
72	นางสาวปวีณสุตา สิงห์แก้ว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
76	นางสาวสไบพร มะเตือ	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว